



## 2024-25, ibinahagi ang Meal Eligibility ng paaralan Impormasyon sa iba pang mga Programa

Kung kwalipikado ka para sa libre o pinababang presyo na pagkain batay sa laki ng sambahayan o kita o kung nakatanggap ka ng Basic Food, Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Food Distribution on Indian Reservations (FDPIR), o direktang Certified bilang karapat-dapat para sa libre o pinababang-presyo na pagkain, maaari kang maging karapat-dapat para sa mga karagdagang serbisyo, waived o pinababang bayarin upang lumahok sa iba pang mga aktibidad sa paaralan o programa. **Ang mga magulang o mga legal na tagapag-alaga ay dapat taun-taon magbigay ng kanilang pahintulot upang ibahagi ang pagiging karapat-dapat sa pagkain ng paaralan sa iba pang mga opisyal ng paaralan para sa mga mag-aaral na lumahok sa programa na inilarawan sa ibaba.**

**Hakbang 1:** Suriin ang kahon para sa (mga) programa na pumapayag ka upang ibahagi ang impormasyon sa pagiging karapat-dapat sa pagkain sa paaralan.

Check mo sa akin	Programang Paaralan	Disclaimer
<input type="checkbox"/>	Dalubhasaan ng Pakikipag-ugnayan ng pamilya	Nag-uugnay sa mga pamilya na may impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng suporta at mga mapagkukunan sa komunidad tulad ng pagkain, backpacks, school supplies, damit, atbp
<input type="checkbox"/>	Ano ang fee waiver program	Nag-aalok ng mga waived fee para sa IB, AP at World Language test; extracurricular activities tulad ng ASB dues, event registrations, field trip, performances, social events/dances, mga kaganapang pampalakasan, mga bayarin sa transportasyon, mga bayarin sa atletiko, kinakailangang mga uniporme; diskwento sa pagtuturo sa paaralan ng tag-init. <b><i>Sa sandaling isinumite sa Nutrition Services, mangyaring payagan ang 3-5 araw ng negosyo upang maisaaktibo sa Fee Waiver Program. Sa sandaling aktibo, ang mga karapat-dapat na mga item na bayad-waiver ay awtomatikong waived o nabawasan sa pagbili. Ang mga waivers ng bayad ay hindi inilalapat retroactively, at bayad na binabayaran bago maging aktibo sa Fee Waiver Program ay hindi refundable.</i></b>

Hakbang 2: I-print ang pangalan ng Mag-aaral (s):	Email ID#	Paaralan	Email

Ang aking lagda sa ibaba ay nagbibigay ng pahintulot sa mga Serbisyo sa Nutrisyon upang ibunyag ang katayuan ng pagiging karapat-dapat ng aking mag-aaral para sa libre o pinababang presyo na pagkain para sa pangangasiwa ng mga programa na inilarawan sa itaas. Hindi ko na kailangan ng consent statement. Kung pinili ko na huwag mag-sign, ang aking mag-aaral ay karapat-dapat pa rin para sa libre o nabawasan na presyo ng pagkain sa paaralan. Pagiging karapat-dapat impormasyon ay naka-imbak sa isang lokasyon kung saan ito ay hindi magagamit sa iba pang mga magulang, mga mag-aaral o kawani.

**Step 3:** I-print ang pangalan at mag-sign

---

Ang pangalan ng magulang o legal na tagapag-alaga

Email

---

Ang mga magulang o ang legal guardian

Email

Email

**Hakbang 4:** Ibalik ang form sa mga Serbisyo sa Nutrisyon 12037 NE 5th Street Bellevue, WA 98005 o [nutrition@bsd405.org](mailto:nutrition@bsd405.org)

Ang mga ito ay isang Opportunity Provider.

*Ang dokumentong ito ay isinalin machine. Para sa anumang mga katanungan / alalahanin tungkol sa pagsalin ng dokumentong ito, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa [LanquageAccess@bsd405.org](mailto:LanquageAccess@bsd405.org).*